

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่	๑. กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรหญิงส่งคลิปสั้นเข้าประกวด ชิงทุนต่อยอดธุรกิจรวมกว่า ๒ แสนบาท	ThailandPlus
	๒. ฟอรั่ม จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ พัฒนาธุรกิจการเกษตร	เทคโนโลยีชาวบ้าน
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่จังหวัด	๓. เกษตรนครพนมจับมือปศุสัตว์ ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเรณูนครสู่ตลาดต่างประเทศ	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
	๔. รอบทิศถิ่นไทย จ.นครพนม เกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเรณูนครสู่ตลาดนอก	NewsNBT THAILAND

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรกรหญิงส่งคลิปสั้น เข้าประกวด ชิงทุนต่อยอดธุรกิจรวมกว่า 2 แสนบาท

11 มกราคม 2021 Thailandplus เกษตร / สิ่งแวดล้อม



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิงจำนวนมากไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนเองแก่คณะกรรมการ เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจ

มูลค่าสูงสุด **100,000** บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองใช้รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน **3** เดือน สำหรับผู้ชนะเลิศกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ **“เกษตรกรสร้างสรรค์ผู้ประกอบการยุคใหม่”** บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอการใช้จ่ายเงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไรหากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่น้อยกว่า **5** นาที แต่ไม่เกิน **7** นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (**Google Form**) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง **11** กุมภาพันธ์ พ.ศ. **2564**

สำหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็น **3** ระดับ คือ **1)** ระดับเขต **6** เขต ทำการคัดเลือกตัวแทนเขตละ **5** คน รวม **30** คน จากคลิปวิดีโอที่นำเสนอ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ **2)** ระดับประเทศ จะทำการคัดเลือกตัวแทนให้เหลือเขตละ **2** คน รวม **12** คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ **3)** รอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง **12** คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจเกษตร และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

การมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น **12** รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน **1** รางวัล ทุนสนับสนุนมูลค่า **100,000** บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองใช้รถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา **3** เดือน รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน **2** รางวัล ทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ **30,000** บาท และรางวัลชมเชย จำนวน **9** รางวัล ทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ **5,000** บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น **Young Smart Farmer** จำนวน **13,051** คน เป็นผู้หญิงทั้งสิ้น **4,233** คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิงเหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจ ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป

ฟอร์ด จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ พัฒนาธุรกิจการเกษตร

คุณวิจิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.อภิวัฒน์ จำตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ คุณกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การดำเนิน โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Move Her Business)

คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรหญิงจำนวนมากไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้

คุณวิจิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย

ดร.อภิวัฒน์ จำตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทั้งสื่อมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำเกษตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามี 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งฟอร์ดและสมาคมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร และมีความมุ่งมั่นในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อร่วมยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ดร.อภิวัฒน์ จำตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ

เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองซบรดกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือน สำหรับผู้ชนะเลิศกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนำเสนอการใช้เงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไร หากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สำหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเขต 6 เขต ทำการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน จากคลิปวิดีโอที่นำเสนอ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ 2) ระดับประเทศ จะคัดเลือกตัวแทนให้เหลือ เขตละ 2 คน รวม 12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจเกษตร และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

การมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองซบรดกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท



ปลดปล่อยพลังความคิด
ต่อยอดธุรกิจการเกษตรสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)

THE
RANGER FOR HER
Ford



ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญชวน เกษตรกรหญิงคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ และเกษตรกรทั่วไปร่วมแข่งขันประกวดไอเดียการทำเกษตรกรรม อย่างสร้างสรรค์ในโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” ด้วยการสมัครประกวดไอเดียความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที เล่าแนวความคิดพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร ของตนเองในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนารัฐกิจเพื่อประสบความสำเร็จ

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท



กำหนดการกิจกรรม

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
- 11 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- การตัดสินคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก
- ระดับเขต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- ระดับประเทศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
- รอบตัดสิน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564
- การนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขัน 12 คนสุดท้าย
การจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร
- วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564
- ประกาศผลการแข่งขันกวางพลนิก ฟอร์ด
- วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564
(วันที่ในการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)



ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
SCAN ME

- กรอกรายละเอียดและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
<https://bit.ly/3lo1Aue>
- ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
<https://bit.ly/2Xjidbh>



อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 13,051 คน เป็นผู้หญิงทั้งสิ้น 4,233 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิง เหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป



เกษตรกรพนมจับมือปศุสัตว์ ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่จิ้งหรีดเรณูนครสู่ตลาดต่างประเทศ



ที่จังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตแบบไม่ต้องผ่านการเป็นหนอนหรือดักแด้ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะเหมือนตัวเต็มวัยเลย เพียงแต่ยังไม่มีปีก โดยทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 900 ชนิด ซึ่งการผสมพันธุ์และวางไข่ในแต่ละรุ่นจะใช้เวลาประมาณ 15 วันต่อครั้ง และประชาชนส่วนใหญ่นิยมนำจิ้งหรีดมาทำอาหารบริโภคเพราะมีโปรตีนสูง รองลงมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และเกษตรกรจังหวัดนครพนมก็มีการเลี้ยงเพื่อรับประทานและจำหน่าย โดยกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) อำเภอเรณูนคร ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงด้านการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับตัวเกษตรกร ซึ่งก็มีมีการดำเนินการพัฒนามาเรื่อย ๆ ทั้งการเลี้ยง การทำโรงเรือน การผลิตอาหารจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำให้ราคาจิ้งหรีดสูงขึ้น สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้ จึงได้มีการสร้างมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ แนะนำแนวทาง และเมื่อมั่นใจว่าได้มาตรฐานแล้วจึงได้ดำเนินการขอมาตรฐาน ฟาร์มหรือมาตรฐาน GAP

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า มาตรฐานฟาร์มหรือมาตรฐาน GAP นี้ เป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทหรือผู้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรไปจำหน่าย ว่าได้รับสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ซึ่งในการเข้ามาตรวจนั้นเราดูตั้งแต่เรื่องของ มาตรฐานคนเลี้ยง มาตรฐานของสถานที่ โดยอิงทุกอย่างที่เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม เช่นเดียวกับฟาร์มโคนม เนื้อสุกร และสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เบื้องต้นมีเกษตรกรที่เลี้ยงในกลุ่มประมาณ 50 ฟาร์ม แต่ที่ผ่านมีเพียงแค่ 8 ฟาร์มเท่านั้น เนื่องจากในรายอื่น ๆ ยังขาดคุณสมบัติบางประการ ซึ่งเราก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้ โดยมีการแนะนำให้เกษตรกรได้จัดทำมาตรฐานฟาร์มให้ตรงกับหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ถ้าไม่ได้จริงๆ เราจะไม่ให้ผ่าน และในวันนี้ก็ได้้นำรับรองมาตรฐาน GAP มามอบให้ทั้ง 8 ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันการค้าสำหรับเกษตรกร

ด้านนางศิริวรรณ วังกะธาตุ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เปิดเผยว่า การบริหารจัดการของกลุ่มหลังจากที่ได้ GAP ตรงนี้ไปแล้ว เราจะเน้นที่การแปรรูปเพื่อส่งออกต่างประเทศ เพราะปัจจุบันเราก็มีการยื่นขอมาตรฐาน GMP อยู่เช่นเดียวกันรอแค่เลขทะเบียนมา ซึ่งการแปรรูปที่กลุ่มมีกิจกรรมอยู่ในขณะนี้ ประกอบไปด้วย จิ้งหรีดอบผงที่สกัดไขมันแล้ว จิ้งหรีดอบแห้งผลิตภัณฑ์น้ำพริกจิ้งหรีด และข้าวเกรียบจิ้งหรีดซึ่งตัวนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจ เราจึงได้มีการส่งตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลอง ถ้าผ่านก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งที่พูดคุยตกลงไว้ออเดอร์แรกจะประมาณ 10,000 ถุง ต่อรอบ นอกจากนี้ก็เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ไปทดลองตลาดที่แอฟริกาได้ด้วยเช่นเดียวกัน

AIR4THAI PM 2.5
ค.ห้วยโก๋น อ.เจดิมพระเกียรติ
น่าน
ณ เวลา 16:00 น. 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

NBT
COVID-19 TV

นครพนม ปลูกต้นเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเรณูนครสู่ตลาดต่างประเทศ

0:26 / 4:37

ช่อง NBT ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรัฐบาลของประเทศไทย [วิกิพีเดีย](#)
[วิกิพีเดีย](#)

รอบที่ศกึ้นไทย จ.นครพนม เกษตรแปลงใหญ่จังหวัดเรณูนครสู่ตลาดนอก ข่าวค่ำ วันที่ 11 มกราคม 2564 #NBT2HD